

	Subject Heading :
Source :	ผู้อัตถการรายวัน
Date : 31 พ.ค. 2559	Page : No :

‘แม่ประนอม’ขึ้นศาลซ้ำทางหุ่นคืน

ผู้จัดการรายวัน 360 - คีตกะตุลธุรกิจนำพริกเผาไทยแม่ประนอม ยังไม่จบ! ล่าสุดแม่ประนอม ขึ้นศาลตลิ่งชันใกล้เกลี้ยข้อตกลงมรดก ประกาศชัด ถ้าตกลงกันไม่ได้ จะขอสูดตึกกับลูกสาวให้ถึงที่สุด เพื่อดำเนินการทางหุ่นบริษัทคืน

วานนี้ (30 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลจังหวัดตลิ่งชัน นางประนอม แดงสุภา เดินทางมาศาลพร้อม น.ส.ศิริวัลย์ แดงสุภา บุตรสาวคนกลาง เพื่อไกลเกลี่ยในคดีแพ่งหมายเลขดำ ส.558/2558 ที่ทั้งสองร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางศิริพร แดงสุภา บุตรสาวคนโต และนายสุชาติ ภาษาประเทศ สามีนางศิริพร เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดเรื่องเพิกถอนนิติกรรม ถูกรวมสิทธิ์แทนโดยคินทรัพย์ และเรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์รวม 561,950,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ขณะที่ฝ่ายจำเลยไม่ได้เดินทางมาศาล มีเพียงทนายความผู้รับมอบอำนาจเดินทางมา

นายพิเชษฐ์ ชูดีพรพงษ์ชัย ทนายความของนางประนอม กล่าวว่าวันนี้ศาลได้สอบถามคู่ความว่าจะสามารถไกลเกลี่ยกันได้หรือไม่ โดยฝ่ายจำเลยได้แถลงต่อศาลว่าไม่สามารถรับเงื่อนไขได้ ซึ่งศาลเห็นว่า เงื่อนไขข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะเรื่องหุ้น ที่ดิน ไม่สามารถตกลงกันได้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของกฎหมาย แต่ถ้ายังสามารถเจรจาได้จะทำการต่อ

ด้านนายทริชา หวังโสภา ทนายความของนางศิริพร (ลูกสาวคนโต) กล่าวว่า ศาลเห็นว่าข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไปมากศาลจึงนัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งอนุญาตถอนฟ้อง ในวันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. โดยฝ่ายนางประนอมจะนำพยานเข้าไต่สวน 2 ปาก ขณะที่ฝ่ายจำเลยนางศิริพร เตรียมพยานไต่สวน รวม 9 ปาก ส่วนที่ทนายโจทก์ไม่สามารถติดต่อจำเลยได้ขอให้ใช้ดุลพินิจ สำหรับกรณีดังกล่าวนางประนอมมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องนางศิริพรและนายสุชาติต่อศาลตลิ่งชัน ในเรื่องโอนหุ้น โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นอกจากนี้ ในวันเดียวกันศาลนครปฐมได้นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่นางสาวศิริวัลย์ แดงสุภา ยื่นฟ้องนางศิริพร ขอให้ปลอมแปลงเอกสาร ข้อโกง ทรัพย์มรดก.

Source : ข่าวสด

Date : 31 พ.ค. 2559

Page : 1,11

No: 59248833

มาท่งผ้าเหลือง! เจนภพรับข้อหา

'เจนภพ วีรพร' ผู้ต้องหาคดี
ชิงเบนซ์ชน 2 น.ศ.ปริญญาโท
จนไฟคลอก □ อ่านต่อหน้า 11



จับศาล - พระเจนภพ วีรพร ผู้ต้องหาคดีขโมยเบนซ์ชนน.ศ.ปริญญาโท เสียชีวิต 2 ศพ
เดินทางมารับทราบคำฟ้อง ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนทยอยขึ้นประกันตัว 2.5
แสนบาท ได้รับการปล่อยตัวกลับไปจำวัดที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.

● เจนภพ □ ต่อจากหน้า 1

ทั้งคู่ เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา 8 ข้อ ทั้งคู่ที่เหลือ หลังยังไม่ได้ลาศึกษา ตามกำหนดเดิม 22 พ.ค. นายแจงพระเจนภพ ยากบวชศึกษาพระธรรมต่อ แต่จะไปหาหรือ กับพระผู้ใหญ่ว่าเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นพระมาฆีนศาล ทั้งนี้ได้ยื่นหลักทรัพย์สองแสนห้าประกันตัว ขณะที่ศาลนัดสมานฉันท์ระหว่างคู่กรณี 5 ก.ค.นี้ ขณะที่เจ้าตัวรู้สึกสำนึกผิดและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรับผิดชอบทั้งหมด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ค. ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเจนภพ วีรพร อายุ 37 ปี พร้อมด้วยทนายความ และนายเจริญ แก้วยอดหล้า อายุ 51 ปี อาของพระเจนภพ เดินทางมาที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบคำฟ้อง ที่พนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเห็นสั่งฟ้องนายเจนภพ ในฐานะความผิด 8 ข้อหา คือ 1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2.ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3.ขับรถยนต์ในขณะที่เมาสุรา 4.เสพยาเสพติดแล้วขับรถยนต์ 5.ขับรถในขณะที่ห่อความสามารถ 6.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย 7.ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.จราจร และ 8.ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

นายเจริญกล่าวว่า พระเจนภพซึ่งยังคงคุมขังอยู่ในเรือนจำ เดินทางมาตามคำสั่งของศาล เพื่อรับทราบคำฟ้อง จะต้องดูว่าในคำฟ้อง ข้อหาไหนที่เราจับได้เราจะรับ พระเจนภพยังอยู่ในสมณเพศจึงไม่ขอให้สัณภพอะไร ตามกำหนดแล้วท่านจะลาศึกษาในวันที่ 22

พ.ค.ที่ผ่านมา แต่เมื่อได้บวชและศึกษาธรรมะแล้วยังไม่ยอมสึก ออกที่จะบวชเรียนต่อ ในส่วนของคดีดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมาย นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนถึงขณะนี้ทางเราขอรับผิดชอบ และพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งหมด ส่วนของผู้เสียหายเราไม่ออกไปกล่าวถึง เราเข้าใจในความรู้สึก จะไปกระทบจิตใจ เข้าใจอกเขา อกเรา

นายเจริญกล่าวว่า คำฟ้องระบุว่านายเจนภพ เป็นผู้ต้องหาตามคำฟ้อง แต่ในสภาพปัจจุบันพระเจนภพ เป็นสมณเพศ การมาต่อศาลการรายงานตัวหรือการนัดสืบต่างๆ เรากลัวว่าจะไม่เหมาะสม ทางพระเจนภพยังไม่มีความประสงค์ที่จะสึก ต้องกลับไปปรึกษาทางพระชั้นผู้ใหญ่ถึงความเหมาะสมอีกครั้ง พร้อมยื่นหลักทรัพย์ 250,000 บาท ประกันตัว โดยศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นัดสมานฉันท์ระหว่างพระเจนภพ และทางญาติของผู้เสียหาย ทั้ง 2 ราย ในวันที่ 5 ก.ค.2559 พระเจนภพท่านรู้สึกผิดและเสียใจมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ แต่เราพร้อมที่จะดูแลเยียวยา ผลกระทบที่เกิดขึ้น พระเจนภพจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าใน จ.นครราชสีมา ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใช้เวลาในการรับทราบคำฟ้อง และยื่นหลักทรัพย์ในการประกันตัวประมาณ 2 ชม. จากนั้นพระเจนภพได้รับขึ้นรถยนต์ออกจากศาลไปทันที เนื่องจากใกล้เวลาฉันเพล

Source : มติชน

Date : 31 พ.ค. 2559

Page : 10

No: 59248732

‘ทอม ดันดี’รับผิดม.112

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ห้องพิจารณา 912 ศาลอาญา ศาลนัดพร้อมคู่ความ คดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ ยืนฟ้อง นายธานัท ธนวัชรนนท์ หรือทอม ดันดี อายุ 57 ปี อดีตนักร้องชื่อดัง เป็นจำเลย ฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1) (3) และ (5)

คดีนี้อัยการโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยกับพวกที่ยังหลบหนี ขึ้นเวทีปราศรัยให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จำนวนมากฟัง โดยใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน

2557 จำเลยกับพวกนำคลิปภาพและเสียงการปราศรัยของจำเลยกับพวกไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียสู่สาธารณะ ทำให้ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกราชอาณาจักรได้รับชมเข้าใจผิดหลงเชื่อคำปราศรัยของจำเลย สร้างความเสียหายต่อสถาบันเบื้องสูง ต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอท.ติดตามจับกุมจำเลย แจ้งข้อหาดำเนินคดี โดยจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล

ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคู่ความของทั้ง 2 ฝ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และนัดพร้อมคู่ความในวันนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลานัดนายธานัท แถลงต่อศาลขอเปลี่ยนคำให้การเดิมจากปฏิเสธ เป็นรับสารภาพ ไม่ต่อสู้คดี ศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 09.00 น.